

## บทที่ 5

### สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

ในการวิจัย การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อพฤติกรรมทางเพศของประชาชนในหมู่บ้านที่มีและไม่มี การแต่งงานกับชาวต่างชาติในเขตเทศบาลตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อพฤติกรรมทางเพศของประชาชนในหมู่บ้านที่มีและไม่มี การแต่งงานกับชาวต่างชาติในเขตเทศบาลตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อพฤติกรรมทางเพศของประชาชนในหมู่บ้านที่มีและไม่มี การแต่งงานกับชาวต่างชาติในเขตเทศบาลตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
3. เพื่อศึกษาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของประชาชนในหมู่บ้านที่มีและไม่มี การแต่งงานกับชาวต่างชาติในเขตเทศบาลตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

#### ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น จำนวน 6,469 คน (รายงานสถิติจำนวนประชากรจังหวัดขอนแก่น. 2546 : 49) จากจำนวนประชากร ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ โดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดให้มีความคลาดเคลื่อนได้ 0.05 โดยใช้สูตรคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างตาม วิธีการของยามานะ (Yamane) กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างยอมให้มีความคลาดเคลื่อน ระดับ 0.05 ได้จำนวน 378 คน ใช้การกำหนดโควต้าตามตัวแปรอิสระและการสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายตามทะเบียนบ้านและชุมชน (Simple Random Sampling)

#### เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วยข้อคำถามทั้งหมด 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) ซึ่งถามเกี่ยวกับ เพศ ถิ่นที่อยู่อาศัยและระดับการศึกษา

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมทางเพศของประชาชน ในหมู่บ้านที่มีและไม่มีการแต่งงานกับชาวต่างชาติในเขตเทศบาลตำบลบ้านไต้ อำเภอยะยี่ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 7 พฤติกรรม

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ ทั้ง 7 พฤติกรรม ซึ่งเป็นลักษณะแบบปลายเปิด (Open – end Question)

### การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ โดยจำแนกข้อมูลตาม ลักษณะของข้อคำถาม ดังนี้

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง มีลักษณะเป็นแบบ เลือกตอบ (Check List) ซึ่งถามเกี่ยวกับ เพศ ถิ่นที่อยู่อาศัยและระดับการศึกษา วิเคราะห์หาร้อยละ และเสนอในรูปตาราง

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมทางเพศของประชาชนในหมู่บ้าน ที่มีและไม่มีการแต่งงานกับชาวต่างชาติในเขตเทศบาลตำบลบ้านไต้ อำเภอยะยี่ จังหวัดขอนแก่น ที่ผู้วิจัยนิยมไว้ 7 พฤติกรรม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) นำมา วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อพฤติกรรมทางเพศของประชาชน ในหมู่บ้านที่มีและไม่มีการแต่งงานกับชาวต่างชาติในเขตเทศบาลตำบลบ้านไต้ อำเภอยะยี่ จังหวัดขอนแก่น โดยการทดสอบสมมติฐานด้วยค่าทีเทส (t-test) และเอฟเทส (F-test) ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)

ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ 7 พฤติกรรม ซึ่งลักษณะคำถามเป็นคำถามปลายเปิด (Open-end Question)

### สรุปผลการวิจัย

1. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยมีข้อมูลทั่วไป คือ

1.1 เพศ เป็นเพศชายและเพศหญิง จำนวน เท่ากัน คือ 189 คน

1.2 ถิ่นที่อยู่อาศัย มีถิ่นที่อยู่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่มีและไม่มีการแต่งงานกับชาวต่างชาติ จำนวนเท่ากัน คือ มีจำนวน 189 คน

1.3 ระดับการศึกษา มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า จำนวน 120 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 129 คนและระดับอนุปริญาตรีขึ้นไป จำนวน 129 คน

## 2. การวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมทางเพศของประชาชนในหมู่บ้านที่มีและไม่มี การแต่งงานกับชาวต่างชาติในเขตเทศบาลตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น

2.1 การวิเคราะห์โดยรวม ในแต่ละพฤติกรรม พบว่า ประชาชนในเขตตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมทางเพศ ทั้งโดยรวมและทุกพฤติกรรม อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง ซึ่งหมายความว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมทางเพศของประชาชนในหมู่บ้านที่มีและไม่มี การแต่งงานกับชาวต่างชาติในเขตเทศบาลตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น ทุกพฤติกรรมกล่าวถึงกัน

2.2 การวิเคราะห์พฤติกรรมทางเพศของหญิงแต่ละข้อคำถาม พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น มีระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมทางเพศแต่ละพฤติกรรม อยู่ในระดับเห็นด้วย คือ พฤติกรรมหญิงเป็นฝ่ายเสนอสร้างความสัมพันธ์กับหนุ่มสาวกับชายต่างชาติ พฤติกรรมการแสดงออกในที่สาธารณะกับชาวต่างชาติ ส่วนอีก 5 พฤติกรรม อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง ส่วนใหญ่กล่าวถึงกัน

## 3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อพฤติกรรมทางเพศของประชาชนในหมู่บ้านที่มีและไม่มี การแต่งงานกับชาวต่างชาติในเขตเทศบาลตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น

3.1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อพฤติกรรมทางเพศของประชาชนในหมู่บ้านที่มีและไม่มี การแต่งงานกับชาวต่างชาติในเขตเทศบาลตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น จำแนกตามเพศ พบว่า ประชาชนในเขตตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น ทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมทางเพศ โดยรวมทั้ง 7 พฤติกรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบรายพฤติกรรม พบว่า มีเพียงพฤติกรรมทางเพศในด้านการแสดงออกในที่สาธารณะ โดยการแสดงกิริยา จับมือถือแขน การโอบกอด การจูบกันในที่สาธารณะที่แตกต่างกัน ส่วนอีก 6 พฤติกรรมที่เหลือ พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น ทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมทางเพศ ไม่แตกต่างกัน

3.2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อพฤติกรรมทางเพศของประชาชนในหมู่บ้านที่มีและไม่มี การแต่งงานกับชาวต่างชาติในเขตเทศบาลตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น จำแนกตามที่อยู่อาศัย พบว่า ประชาชนในเขตตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยีน

จังหวัดขอนแก่น ที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยแตกต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ว่า มีเพียงพฤติกรรมทางเพศ ในด้านการแสดงออกในที่สาธารณะ โดยการแสดงกิริยา จับมือถือแขน การโอบกอด การจูบกัน ในที่สาธารณะที่แตกต่างกัน ส่วนอีก 6 พฤติกรรมที่เหลือ พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลตำบล บ้านไถ้น อำเภอยะขียน จังหวัดขอนแก่น มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมทางเพศ ไม่แตกต่างกัน

3.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อพฤติกรรมทางเพศของประชาชนใน หมู่บ้านที่มีและไม่มี การแต่งงานกับชาวต่างชาติในเขตเทศบาลตำบลบ้านไถ้น อำเภอยะขียน จังหวัดขอนแก่น จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ประชาชนในเขตตำบลบ้านไถ้น อำเภอยะขียน จังหวัดขอนแก่น ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ว่า มีเพียงพฤติกรรมทาง เพศในด้านการแสดงออกในที่สาธารณะ โดยการแสดงกิริยา จับมือถือแขน การ โอบกอด การจูบกัน ในที่สาธารณะที่แตกต่างกัน ส่วนอีก 6 พฤติกรรมที่เหลือ พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลตำบล บ้านไถ้น อำเภอยะขียน จังหวัดขอนแก่น ทั้งระดับการศึกษามีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมทางเพศ ไม่แตกต่างกัน

#### 4. การวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ

จากการศึกษาข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะความคิดเห็นของประชาชนใน หมู่บ้านที่มีและไม่มี การแต่งงานกับชาวต่างชาติ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านไถ้น อำเภอยะขียน จังหวัดขอนแก่น พบว่า มีผู้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้งหมด 300 คน คิดเป็นร้อยละ 79 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. พฤติกรรมหญิงเป็นฝ่ายเสนอสร้างความสัมพันธ์ฉันท์หนุ่มสาวกับชาวต่างชาติ พบว่า มีผู้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ทั้งหมด 280 คน คิดเป็นร้อยละ 94 โดยมี ข้อเสนอแนะ ดังนี้

1.1 ผู้หญิงต้องรักษานวลสงวนตัว ไม่เหมาะสมที่จะแสดงพฤติกรรมเป็นฝ่ายเสนอ สร้างความสัมพันธ์ฉันท์หนุ่มสาวกับชายชาวต่างชาติก่อน

1.2 เป็นสิทธิ์อย่างหนึ่งของหญิงที่มีพฤติกรรมเป็นฝ่ายเสนอสร้างความสัมพันธ์ฉันท์หนุ่มสาวกับชาวต่างชาติ

1.3 การแสดงพฤติกรรมหญิงเป็นฝ่ายเสนอสร้างความสัมพันธ์ฉันท์หนุ่มสาวกับ ชาวต่างชาติ ไม่เหมาะสม เพราะ ผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนแอกว่า อาจถูกหลอกลวงได้ง่าย

2. พฤติกรรมทางเพศในด้านการแสดงออกในที่สาธารณะ โดยแสดงกิริยาจับมือถือแขน การโอบกอด การจูบกันในที่สาธารณะ พบว่า มีผู้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ทั้งหมด 286 คน คิดเป็นร้อยละ 95 ส่วนใหญ่ผู้ตอบไม่เห็นด้วย จำนวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 51 โดยมี ข้อเสนอแนะ ดังนี้

2.1 อาจมีบ้างสำหรับพฤติกรรมที่หญิงแสดงออกซึ่งความใกล้ชิดกับชาวต่างชาติ แสดงกิริยาจับมือ ถือแขนหรือโอบกอดในที่สาธารณะ

2.2 การโอบกอด จับมือถือแขนกันในที่สาธารณะ เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม ทำให้คนอื่นมองเราว่าเป็นหญิงขายบริการ

2.3 พฤติกรรมที่หญิงแสดงพฤติกรรมออกซึ่งความใกล้ชิดกับชาวต่างชาติ ไม่สมควรทำ เพราะสถานที่ดังกล่าวเป็นที่ที่ผู้คนสัญจรไปมาก่อนข้างมาก

3. พฤติกรรมทางเพศในด้านการแต่งกายไม่เหมาะสม พบว่า มีผู้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ทั้งหมด 260 คน คิดเป็นร้อยละ 86 โดยมีข้อเสนอแนะคือเป็นผู้หญิงไม่ควรนุ่งน้อยห่มน้อย ไม่ควรใส่เสื้อสายเดี่ยว ไม่ใส่กางเกงขาสั้นมาก ๆ ไม่ใส่กางเกงเป้าสั้น ไม่ใส่กางเกงเอวต่ำ และควรสวมใส่เสื้อชั้นใน

4. พฤติกรรมทางเพศในด้านที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อ พบว่า มีผู้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ทั้งหมด 256 คน คิดเป็นร้อยละ 85 โดยมีข้อเสนอแนะคือ การที่สามีไม่อยู่ ไม่ควรไปมีเพศสัมพันธ์กับชายอื่นที่ไม่ใช่สามีคน หญิงในชนบทจะถือมากเรื่องการมีผัวเดียวเมียเดียว

5. พฤติกรรมทางเพศในด้านการพูดจาไม่เหมาะสม พบว่า มีผู้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ทั้งหมด 240 คน คิดเป็นร้อยละ 80 โดยมีข้อเสนอแนะคือ ไม่ควรพูดจา คำหยาบ ไม่พูดจาโอ้อวดในเรื่องการหลับนอนระหว่างตนกับสามี และตนกับชายอื่นที่ไม่ใช่สามีตน ไม่ควรพูดจาโอ้อวดในเรื่องทางเพศซึ่งเป็นสิ่งที่น่าอาย

6. พฤติกรรมทางเพศในด้านการเที่ยงกลางคืน พบว่า มีผู้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ทั้งหมด 250 คน คิดเป็นร้อยละ 83 ส่วนใหญ่ตอบไม่เห็นด้วย จำนวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 80 โดยมีข้อเสนอแนะคือ ไม่ควรออกเที่ยวกลางคืนเป็นประจำทุกคืน ไม่ควรเที่ยวกลางคืนกับผู้ชายที่ไม่ใช่สามีตน และเป็นหญิงควรอยู่กับบ้าน ไม่ควรออกเที่ยวกลางคืนบ่อยๆ ถ้าไปก็ต่อเมื่อสามีพาไปเท่านั้น

7. พฤติกรรมทางเพศในด้านการดื่มแอลกอฮอล์ผสมอยู่ พบว่า มีผู้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ทั้งหมด 235 คน คิดเป็นร้อยละ 78 โดยมีข้อเสนอแนะ คือ ควรดื่มแต่พอควร ไม่ควรดื่มจนครองสติไม่ได้

## อภิปรายผลการวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมทางเพศของประชาชนในหมู่บ้าน ที่มีและไม่มี การแต่งงานกับชาวต่างชาติในเขตเทศบาลตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัด ขอนแก่น พบว่า โดยรวมและทุกพฤติกรรม อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละ พฤติกรรมพบประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง พฤติกรรมทางเพศในด้านหญิงเป็นฝ่ายเสนอสร้างความสัมพันธ์ฉันท์ หนุ่มสาวกับชาวต่างชาติ เช่น การจับคู่ชาย การส่งจดหมายสร้างความสัมพันธ์ก่อน อยู่ใน ระดับเห็นด้วยปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมด้านนี้ จำแนกตามถิ่นที่อยู่อาศัยและระดับ การศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่เมื่อจำแนกตามเพศ ไม่แตกต่างกัน ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับการศึกษาของรัตน ธานีพรสังสุทธิ์ (2538 : 135-143) ศึกษา ทักษะคิดเกี่ยวกับเรื่องเพศในหมู่นิสิต และนักศึกษาระดับปริญญาโทในกรุงเทพฯ พบว่า นิสิต นักศึกษา ร้อยละ 75 ไม่เห็นว่าเป็นเรื่องเสื่อมเสีย ถ้าผู้หญิงจะแสดงว่ามีความต้องการทางเพศ ซึ่งชี้ ว่าข้อมูลดังกล่าวพอแสดงให้เห็นว่า มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมทางเพศมากขึ้น ที่ผลปรากฏเช่นนี้ อาจเป็นเพราะว่า การที่บุคคลมีระดับการศึกษาต่างกันและมีถิ่นที่อยู่อาศัยต่างกัน ยังคงยึดถือใน เกณฑ์มาตรฐานบางอย่างในการประเมินและให้การยอมรับพฤติกรรมทางเพศของหญิงไม่ว่าจะเป็น การยึดเอาบรรทัดฐานเกี่ยวกับความเป็นเพศแม่ มาควบคุมพฤติกรรมทางเพศของหญิงก็ตาม

ประเด็นที่สอง พฤติกรรมทางเพศในด้านการแสดงออกในที่สาธารณะ โดยแสดงกิริยา จับมือ ถือแขน การโอบกอด การจูบกันในที่สาธารณะ พบว่า อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง เมื่อ เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อพฤติกรรมทางเพศด้านนี้ จำแนกตามเพศ และถิ่นที่อยู่อาศัย มีความ คิดเห็นแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่เมื่อจำแนกตามระดับการศึกษา มีความ คิดเห็นต่อพฤติกรรมทางเพศไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ การศึกษาของจริยา พงศ์วิวัฒน์ (2526 : 129-131) ที่ได้ศึกษาทัศนคติการมีคู่รัก การเลือกคู่ครอง และการแต่งงานของนักศึกษาปีที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความ คิดเห็นต่อพฤติกรรมการจับมือถือนิ้วของคู่รักว่าไม่ใช่เรื่องเสียหาย โดยที่นักศึกษาชายคะแนน เฉลี่ยเห็นด้วยมากกว่านักศึกษาหญิง ที่ผลปรากฏเช่นนี้ เพราะที่สังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป มีการรับ เอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามา ทำให้การคบหาสมาคมกันระหว่างชายหญิง ทำได้โดยเปิดเผยมากขึ้น หญิงสาวสามารถไปไหนมาไหน โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ใหญ่ไปด้วย นอกจากนี้ ยังมีการสัมผัส ถูกเนื้อต้องตัวระหว่างหนุ่มสาว มีการโอบกอดกันในที่สาธารณะ ในปัจจุบันเชื่อว่าค่านิยมเกี่ยวกับ ความบริสุทธิ์ของหญิงสาว เริ่มเปลี่ยนแปลงไป (วันทนี วาสิกะสิน. 2526 : 58)

ประเด็นที่สาม พฤติกรรมในด้านการแต่งกายที่ไม่เหมาะสม โดยการนุ่งน้อยห่มน้อย การใส่เสื้อสายเดี่ยว การใส่กางเกงขาสั้นมาก ๆ การใส่กางเกงเป๋าสั้น การใส่กางเกงเอวต่ำและการไม่ใส่เสื้อชั้นใน พบว่า อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อพฤติกรรมทางเพศ จำแนกตามระดับการศึกษา มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่เมื่อจำแนกตามเพศและถิ่นที่อยู่อาศัยแล้ว มีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับการศึกษาของ อุดุลย์ เทพิกัน (2544 : 95) ที่ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับเพศของวัยรุ่น โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตเดาปูน ศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของทัศนคติเกี่ยวกับเพศ ตามตัวแปรภูมิหลังของเยาวชนและภูมิหลังบิดามารดา รวมทั้งพฤติกรรมเกี่ยวกับเพศ พบว่า วัยรุ่นที่มีอายุ อาชีพของบิดา ระดับการศึกษา มีทัศนคติเกี่ยวกับเพศต่างกันและวัยรุ่นมีพฤติกรรมทางเพศแตกต่างกันก็จะมีทัศนคติเกี่ยวกับเพศแตกต่างกัน

ประเด็นที่สี่ พฤติกรรมทางเพศในด้านการที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อสามี โดยการที่สามีไม่อยู่ก็จะไปมีเพศสัมพันธ์กับชายอื่นที่ไม่ใช่สามีตน อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อพฤติกรรมทางเพศ จำแนกตามเพศ ถิ่นที่อยู่อาศัยและระดับการศึกษา มีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับการศึกษาของสุชา จันท์ธรม (2529 : 72) กล่าวว่า ความต้องใจกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย มีข้อแตกต่างกัน คือ ผู้หญิงต้องการก้าวหน้าจากมิตรภาพหรือรู้จักกันไปสู่กรณีความรัก และนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ ส่วนผู้ชายอาจมีความสัมพันธ์ทางเพศโดยไม่ต้องมีความรักเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้ และสอดคล้องกับแนวคิดของคริสตัน ลักซ์เกอร์ (Kristin Luker. 1978 : 24) ที่ศึกษาโดยการสัมภาษณ์ผู้ที่มารับบริการทำแท้งที่ California Abortion Clinic พบว่า เหตุผลหนึ่งซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ตอบคำถามที่ว่า ทำไมถึงยอมเสี่ยงมีเพศสัมพันธ์กับชายที่ตนไม่ได้รัก โดยการมิได้คุมกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพ คือ สตรีเหล่านั้นเชื่อว่า การใช้วิธีคุมกำเนิดส่อให้เห็นว่า พวกเขาจะมีกิจกรรมทางเพศเช่นนี้บ่อยๆ เป็นประจำและสม่ำเสมอ จึงมีการวางแผนการคุมกำเนิดอย่างดีและแสดงว่าผู้หญิงเหล่านั้น มีเพศสัมพันธ์ไปเรื่อย ๆ จึงทำให้คุณค่าในเชิงสถานภาพของสตรีต่ำลง

ประเด็นที่ห้า พฤติกรรมทางเพศในด้านการพุดจาไม่เหมาะสม โดยการการพุดจาหยาบคาย กล่าวเปิดเผยในเรื่องการหลับนอนระหว่างตนกับสามี และตนกับผู้ที่ไม่ใช่สามี การพุดจาโอ้อวดในเรื่องทางเพศ พฤติกรรมทางเพศในด้านการเที่ยวกลางคืน โดยการออกเที่ยวกลางคืนเป็นประจำ และพฤติกรรมทางเพศในด้านการดื่มของมีเมาที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ ดื่มได้ทุกชนิดและดื่มได้ทุกวัน ทั้ง 3 พฤติกรรมนี้ อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อพฤติกรรมทางเพศ ทั้ง 3 ด้านนี้ จำแนกตามเพศ ถิ่นที่อยู่อาศัยและระดับการศึกษา มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ที่ผลปรากฏเช่นนี้ อาจเนื่องมาจาก ปัจจุบันสังคมไทยก็ยัง

ยึดถือในเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างในการประเมินและให้ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นการยึดเอาบรรทัดฐานเกี่ยวกับความเป็นเพศแม่ และนำเอาบรรทัดฐานในการควบคุมพฤติกรรมทางเพศมาใช้กับหญิงในลักษณะที่ให้ความคิดเห็นดังกล่าวของหญิงในขอบเขตที่น้อยกว่าผู้ชาย โดยยอมรับว่าผู้ชายเป็นใหญ่กว่าผู้หญิงเสมอ หรือหญิงใดเปลี่ยนคู่ครองเป็นประจำ หรือพูดจาไม่เหมาะสม พูดจาคำหยาบคาย การออกไปเที่ยวกลางคืน และการดื่มของมึนเมา ผู้หญิงจึงต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของประเพณีเหมือนเดิม (เฉลิม จันปฐมพงษ์ และคณะ. 25250 : 379)

### ข้อเสนอแนะ

#### 1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัย

จากการวิจัย พบว่า ทุกพฤติกรรมประชาชนแสดงความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง แสดงว่าประชาชนมีความคิดเห็นก้ำกึ่งกัน ซึ่งจะส่งผลเสียต่อวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทย ดังนั้น ควรจะให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทเพื่อธรรงค์ปกป้องในการแสดงออกทั้ง 7 พฤติกรรม ของหญิงที่แต่งงานกับชายชาวต่างชาติต่อไป

#### 2. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยต่อไป

ควรมีการศึกษาพฤติกรรมเฉพาะ เช่น การเผยแพร่วัฒนธรรมไทย / อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในต่างประเทศของหญิงไทยที่แต่งงานกับชายชาวต่างชาติ